



ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๕๕๔

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยสำนักงาน ก.ถ. แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) กำหนดดำเนินงานตามโครงการประชุมติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาการดำเนินการทางวินัยของ ก.อบต.จังหวัด โดยนำผลไปใช้ในการทบทวน ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในการนี้ จึงได้จัดทำแบบสอบถามตามโครงการประชุมติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งได้ตอบแบบสอบถาม (๒) ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ถ. www.local.moi.go.th ระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๔๐ วัน เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามโครงการฯ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Group สอบถามการตอบแบบสอบถามโดยสามารถเข้ากลุ่ม Line ได้ด้วยการแสกน QR Code ตามที่ส่งมาพร้อมนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐-๔๒๕๑-๕๗๒๐
ผู้ประสาน (นายมนัสชัย โคตรพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๙๔๙๘๖๔)



ที่ มท ๐๒๐๙.๔/ว ๑๖๓๗

สำนักงาน ก.ถ.
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการประชุมติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน เลขาธิการ ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนครปฐม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) กำหนดดำเนินงานตามโครงการประชุมติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาการดำเนินการทางวินัยของ ก.อบต.จังหวัด โดยนำผลไปใช้ในการทบทวน ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในการนี้ สำนักงาน ก.ถ. ได้จัดทำแบบสอบถามตามโครงการประชุมติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย จึงขอความร่วมมือจากท่านได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ ดังกล่าว ตามแบบสอบถาม (๑) และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในพื้นที่ได้ตอบแบบสอบถาม (๒) ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ถ. www.local.moi.go.th ระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๔๐ วัน เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามโครงการฯ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Group สอบถามการตอบแบบสอบถาม โดยสามารถเข้ากลุ่ม Line ได้ด้วยการสแกน QR Code ตามที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ)

หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ.

เลขานุการ ก.ถ.



แบบสอบถาม ๑
ตอบเฉพาะ ก.อบต.จังหวัด



แบบสอบถาม ๒
ตอบเฉพาะ อบต.



สอบถามข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม ๑ และ ๒